

Số: 328/UBND - TNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện các
nội dung theo Công văn số
580/UBND-CN ngày 16/01/2017
của Chủ tịch UBND tỉnh.

Triệu Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 580/UBND-CN ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc yêu cầu xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả cụ thể như sau:

1. Về triển khai thực hiện:

Ngày 14/02/2017, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 580/UBND-CN ngày 16/01/2017 về việc xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản và sử dụng đất trái phép tại xã Tân Ninh và Kết luận thanh tra số 09/KL-STNMT ngày 30/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành phần tham gia có Giám đốc các doanh nghiệp và chủ các trang trại theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng các phòng có liên quan; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, cán bộ địa chính xã Tân Ninh và các xã liên quan là xã Vân Sơn, xã Thái Hòa.

2. Về kết quả thực hiện:

2.1. UBND huyện đã yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp và chủ các trang trại có liên quan đến hoạt động khoáng sản và sử dụng đất sai mục đích theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường dừng hoàn toàn các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, thu mua sét Bentonite trên địa bàn và yêu cầu tháo dỡ các công trình nhà kho, nhà xưởng, máy móc, thiết bị có vi phạm. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/02/2017.

Đến nay các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, thu mua sét Bentonite đã chấm dứt hoàn toàn. Đối với việc tháo dỡ các công trình vi phạm, hiện tại các doanh nghiệp đang có kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho gia hạn thời gian tháo dỡ nhà xưởng, di dời máy móc, thu gom và chế biến sét Bentonite, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1815/UBND-CN ngày 24/02/2017 giao các ngành xem xét nội dung trên. Do đó, hiện nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện tháo dỡ công trình.

2.2. Về kiểm điểm trách nhiệm:

Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Tân Ninh kiểm điểm trách nhiệm tập thể UBND, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã qua các thời kỳ do đã buông lỏng trong công tác quản lý, để xảy ra các sai phạm theo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 27/02/2017, UBND xã Tân Ninh đã họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm nêu trên. Do quá trình sai phạm xảy ra kéo

dài nhiều năm, đồng chí Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã mới nhận công tác. Do đó, tập thể UBND xã đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND xã, cán bộ Địa chính xã cũng đã nhận thức được vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, quản lý sử dụng đất trên địa bàn và đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hiện tại UBND huyện cũng đang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến việc đề xảy ra các sai phạm nêu trên.

2.3. Về xử lý các vi phạm:

Chủ tịch UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Tân Ninh, Vân Sơn, Thái Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường hợp sử dụng đất thuộc dự án 327, dự án 661 và các trường hợp được thuê đất, giao đất làm trang trại, gia trại trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời cũng đã giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo việc tháo dỡ các công trình và xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tân Ninh có vi phạm theo Kết luận thanh tra số 09/KL-STNMT ngày 30/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Hiện tại các đơn vị cũng đang triển khai thực hiện nghiêm túc ý các nội dung trên.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung theo Công văn số 580/UBND-CN ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc yêu cầu xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (báo cáo);
- Lưu: VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Xuân Dương